

เลขที่ ALPHAXSET-6611-008

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง: แจ้งขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ได้มีมติพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) โดยมีสาเหตุเนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นเดิมหลายรายของบริษัทถึงความไม่สะดวกในการจัดเตรียมเงินในช่วงวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2566 สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ดังนั้นบริษัทจึงขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ออกไป เพื่อให้นักลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO ได้ใช้สิทธิอย่างทั่วถึง และเพื่อสร้างโอกาสให้กับบริษัทในการได้รับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้มากขึ้น ส่งผลต่อสภาพคล่องที่ดีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	กำหนดการเดิม	กำหนดการใหม่
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)	วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (รวม 5 วันทำการ)	วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม วันที่ 4 ธันวาคม และวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 (รวม 10 วันทำการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ออกไปนั้น อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทตั้งแต่ช่วงแรกของระยะเวลาการจองซื้อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของบริษัทออกไป อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) อาทิ ราคาเสนอขายจำนวนหุ้นที่เสนอขาย การชำระเงิน โบนัสจองซื้อหุ้น เป็นต้น ยังคงเป็นไปตามเดิมที่กำหนดไว้ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร